

TÀI LIỆU THAM KHẢO SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2021

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1.

PHONG CÁCH SỐNG HỒ CHÍ MINH

Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức của Người, thể hiện một nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân văn. Đó là phong cách của một vĩ nhân, một chiến sĩ cộng sản, một nhà văn hóa lớn.

Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đằm đằm trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần; chứa chan tình yêu thương con người, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp... với những rung động, nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, thể hiện những nội dung chính sau:

Phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính:

Trong cả lời nói và việc làm, Hồ Chí Minh luôn luôn tự mình thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Về ăn, khi ở Pari hoa lệ hay lúc về hoạt động bí mật tại vùng Pác Bó, kể cả khi đã trở thành Chủ tịch nước, Người vẫn thích lối ăn đằm đằm, mang tính truyền thống quê hương. Có "củ ngon, vật lạ", Người thường không ăn một mình, mà san sẻ đều cho những người cùng đi, để phần cho người đi vắng. Khi ăn xong, bao giờ Người cũng sắp xếp lại mâm bát cho gọn ghẽ, thể hiện sự tôn trọng đối với người phục vụ mình. Về mặc, quần áo và cách mặc của Bác Hồ vô cùng giản dị, gần gũi và thân quen như mọi người xung quanh mà vẫn lịch sự, tao nhã. Khi ở miền núi, Người mặc bộ đồ chàm như ông kẹ người Nùng. Đến với nông dân, Người mặc bộ cánh nâu, khăn mặt vắt vai như một lão nông. Đi chiến dịch, Người mặc bộ quân phục như một chiến sĩ. Hành trang của vị Chủ tịch nước, là thượng khách của nước Pháp, cũng chỉ có vài bộ quần áo ngoài, một bộ bằng kaki, một bộ bằng dạ cùng vài bộ đồ lót, vừa xếp gọn trong chiếc vali nhỏ. Dù lâu, quần áo đã cũ, sờn nhưng Người vẫn không chịu cho may bộ mới. Về chỗ ở, Hồ Chí Minh đề ra là gần gũi với thiên nhiên: "trên có núi, dưới có sông; có đất ta trồng, có bãi ta chơi; nhà thoáng ráo, kín mái, gần dân, không gần đường". Chính vì vậy mà sau khi giải phóng Thủ đô, về Hà Nội, Người không vào ở trong Dinh Toàn quyền, nói thác là vì "nó có mùi thực dân"! Trong sinh hoạt đời thường, việc gì có thể làm, Người đều tự làm, không muốn phiền người khác. Thật cảm động và gần gũi khi xem hình ảnh dọc đường công tác, Người tắm suối, tự giặt quần áo, phơi lên sào rồi vắt vai đi tiếp, bình dị, tự nhiên như một lão nông, thật

gần gũi với chúng ta. Mỗi khi đi công tác xuống cơ sở, Bác ít khi báo trước, hoặc yêu cầu địa phương không được tổ chức đón tiếp linh đình. Người dẫn, đi như thế này mới thấy sự thật. Nếu báo trước thì không thấy gì hết. Thế rồi địa phương lại lấy có ta ăn mà mổ gà, mổ lợn. Đoàn công tác ăn một, cán bộ địa phương ăn hai và kết quả cuối cùng là gì? Nhân dân lại ẻ vai ra mà gánh... Khi đi công tác ở cơ sở, Bác dặn dò các đồng chí ở Văn phòng Chính phủ phải luôn chuẩn bị mọi thứ để ăn trưa nếu làm việc quá giờ.

Phong cách sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông - Tây:

Đó là phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho - Phật - Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Âu - Mỹ nhưng luôn giữ vững, yêu quý và tự hào về văn hóa Việt Nam. Đoạn văn của cụ Hoàng Đạo Thúy đã khái quát được phong cách đặc sắc ấy: mấy nhà nho cũ thấy Cụ ngồi cạnh cái hòm nhỏ như cái tráp, hí hoáy viết, bảo rằng Cụ là một ông đồ Nghệ. Đeo kính vào nữa thì rõ ràng là một ông đóc học. Những người đi nước ngoài về, hay quen đọc sách Tây, bảo Cụ cực kỳ văn minh, như người châu Âu lịch sự ấy. Nghệ sĩ nghe Cụ nói về một tác phẩm, thấy ngay Cụ là một đồng sự của mình. Cụ tiếp cụ Võ Liêm Sơn, tặng quạt, làm thơ tiễn, thì Cụ là một nhà đạo đức văn chương bậc thầy. Một người Pháp nghe Cụ nói chuyện, cảm thấy như là đến nhà một ông bác ở bên bờ sông Xen. Tay nâng chén rượu chúc mừng, rất trang trọng, mà vung cây đũa đánh nhịp cũng vô cùng là tự nhiên...

Phong cách sống tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên:

Những người được sống bên Bác cho biết, chưa bao giờ thấy Người phàn nàn về thời tiết, mưa không bực, nắng không than, bình thản trước mọi diễn biến của đất trời, dung mạo lúc nào cũng vui vẻ, trán không nhăn, mày không nhíu, mát mẻ như mùa thu, ấm áp như mùa xuân, cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Như mọi trí thức phương Đông khác, những khi rỗi rãi, Người cũng làm thơ - thơ trữ tình - nhiều bài chữ Hán. Trong thơ có trăng có hoa, mai vàng, có hoàng hôn, nắng sớm... Tất cả đều được nhân cách hóa, giao hòa với con người. Điều khác biệt ở Người là "tiên" mà không thoát tục, vẫn luôn gắn bó với dân, với nước, vẫn theo đuổi khát vọng nhân văn cao cả.

Khi đã ngoài 70 tuổi, tuy vẫn còn minh mẫn, nhưng sức khỏe đã kém đi và đang giữ trọng trách lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người chủ động từng bước chuyển giao cho lớp kế cận đã được đào tạo. Người chủ động viết *Di chúc* với những lời dặn dò tâm huyết với Đảng; để lại muôn vàn tình thương cho bộ đội, chiến sĩ, thanh niên, thiêu niên và nhi đồng, lời chào và sự mong muốn đoàn kết với bạn bè quốc tế... Người công khai nói lên một ước muốn và một điều tiếc...; tất cả đều là từ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chúng ta thấy phong cách sống của Bác giản dị, thanh cao, dễ học, dễ làm theo, ai cũng có thể thực hành trong cuộc sống của mình, làm được điều đó sẽ giúp ích cho mỗi người, cho cộng đồng và xã hội.

2. Sinh hoạt mẫu chuyện về Bác

HỌC TÁC PHONG SÂU SÁT CỦA BÁC

Vinh dự cho cuộc đời chiến sĩ của tôi đã được đón Bác Hồ ba lần về thăm Trường sĩ quan Lục quân. Lần thăm nào cũng vậy, Bác đều đến bếp ăn xem thành tích tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ. Bác xem kỹ thực đơn. Có lần Bác hỏi:

- Cán bộ đại đội, tiểu đoàn có cùng ăn chung với học viên không?
- Dạ thưa Bác, có ạ!

Đồng chí hiệu trưởng trả lời Bác. Bác thăm bệnh xá, hỏi y, bác sĩ có đủ thuốc để chữa bệnh không? Bộ đội hay mắc bệnh gì...?

Nhớ đến Bác là nhớ đến tác phong quần chúng hết sức gần gũi mọi người; tình yêu thương vô bờ bến của Bác dành cho nhân dân cả nước. Những lời dạy của Bác thật dễ hiểu, cụ thể giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

Tiếc rằng hôm nay một số cán bộ, đảng viên tuy đã được học tập tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ nhưng lại không làm theo Bác. Nhiều người nói thì tốt đây nhưng lại khó làm hoặc việc làm không được như lời nói. Nhất là căn bệnh quan liêu xa dân, rất ít sâu sát cơ sở để nghe trực tiếp ý kiến, nguyện vọng, nhìn tận mắt cuộc sống của nhân dân và dường như cán bộ của địa phương nào, ngành nào cũng có. Giải quyết việc cho dân còn phiền phức qua nhiều bậc trung gian, sợ những lời nói thật, một số còn gây phiền hà cho dân hoặc mắc tội tham ô, lãng phí.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là đạo đức cách mạng mà Bác dạy cán bộ phải có. Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên lấy đạo đức của Người để soi xét lại lời nói và hành động của mình, phấn đấu tích cực để cùng với toàn dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh.

II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG

1. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng phòng cháy – chữa cháy (04/10/1961 – 04/10/2021)
2. Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021)
3. Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ban Tổ chức Trung ương Đảng (14/10/1946 – 14/10/2021)
4. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021)
5. Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng (15/10/1949 – 15/10/2021)
6. Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2021)
7. Kỷ niệm 33 năm Ngày Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (17/10/1988 – 17/10/2021)

8. Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN QUÝ III VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý III/2021

1.1. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; đã điều động, chỉ định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thông báo quy trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, hiệp thương... 39 lượt cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng tập trung thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặt biệt là tuyên truyền, vận động có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 15,16,19 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức thăm 21 cơ sở tôn giáo trong huyện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với số tiền 42 triệu đồng.

1.2. Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tiến bộ trên một số mặt, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, điểm thi số 25 Trường THPT Vĩnh Thuận, có 676 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ đạo các trường đồng loạt khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 vào ngày 05-9-2021. Quản lý nhà nước về văn hoá được tăng cường; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hoá. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng; chi trả ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội theo quy định.

1.3. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo 100% quân số trực sẵn sàng xử trí tình huống dịch bệnh Covid-19 khi có lệnh; duy trì lực lượng Quân sự, Dân quân thường trực tham gia phối hợp trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Các lực lượng vũ trang phối hợp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, mở cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Chương trình chỉ đạo quý IV/2021

2.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các kế hoạch, đề án theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng quan tâm phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu, gắn với rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc và việc nêu gương của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ; đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch. Tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thực hiện tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Mặt trận

Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, khắc phục tình trạng hình thức trong hoạt động; tăng cường quản lý gắn với phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu nghị quyết. Quan tâm xây dựng và phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc. Lãnh đạo tổ chức tốt lễ Sene Đonta và lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2.2. Chỉ đạo nâng lên chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bình Minh, Vĩnh Phong. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Trung ương thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, gắn với quản lý chất lượng công trình và kịp thời giải ngân, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. Phát động triển khai tốt công tác xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2.3. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ mất việc làm, khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022 đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì, giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia và đề nghị công nhận mới các trường đủ điều kiện. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chủ động phòng, chống các dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, tăng cường quản lý người từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương bảo đảm đầy đủ, kịp thời các điều kiện về cơ sở vật chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế và nhân lực để phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước theo điều kiện và tình hình dịch bệnh Covid-19.

2.4. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Thực hiện chặt chẽ các bước, đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức triển khai các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022 tại xã Bình Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; kịp thời triển khai các đạo luật mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG THÁNG 9/2021

1. Trong 2 ngày 02 và 03//9/2021, Huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức tiếp nhận 162.690kg gạo do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây nam Bộ chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận, huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức vận chuyển ngay xuống các xã để

kịp thời phân phát cho người dân. Đối tượng được nhận gạo lần này là người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Theo kế hoạch của huyện, đến hết ngày 3/9/2021 tất cả hơn 162 tấn gạo trên sẽ được vận chuyển đến các xã trên địa bàn huyện. Và chậm nhất đến ngày 5/9/2021, các xã sẽ tổ chức cho các ấp phân phát đến từng người dân thuộc đối tượng nhận gạo để đảm bảo tính kịp thời và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định.

2. Ngày 06/9/2021, UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ông Huỳnh Tấn Phi, Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện chủ trì.

3. Ngày 07/09/2017 Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, gần 70 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện tham dự. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII lần này giúp các chức sắc, chức việc, tôn giáo và những người có uy tín hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập Quốc tế. Để từ đó các vị đại biểu tham gia tuyên truyền đến các tin đồn trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện

4. Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau hội nghị, đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đã chủ trì, trao đổi, định hướng một nội dung trọng tâm với Ban chỉ đạo huyện cần quyết liệt thực hiện 1 số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới nhằm ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện.

5. Ngày 8/9/2021, Đồng chí Huỳnh Tấn phi, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Thuận làm trưởng đoàn đến làm việc tại xã Bình Minh, Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam, để nắm tình hình và chỉ đạo quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Ngày 12/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Thuận tổ chức họp Ban chỉ đạo báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh và định hướng các giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện thời gian tới trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vĩnh Thuận chủ trì.

7. Chiều 12/9/2021, đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đên trao Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 6 cá nhân đang thực

hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 63, thuộc địa bàn ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

**** Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:***

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.
- Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Báo cáo quý III và chương trình chỉ đạo quý IV của Huyện ủy.